

บัญชีข้อสั่งการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2

การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการร่วมกับสำนักนายกรัฐมนตรี

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (จำนวน 3 ข้อ)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
เขต 6 14 ก.พ. 61 จ.สุราษฎร์ธานี	ประชาชนเดือดร้อนจากการเก็บค่าบริการหรือค่าผ่านทางเข้าชมพระธาตุนครสุราษฎร์ ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชร	1) พิจารณาทบทวนยกเลิกการเก็บเงินค่าบริการตามประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชฯ เนื่องจากปัจจุบันพื้นที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาท่าเพชรได้รับการประกาศเป็นโครงการป่าในเมือง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ตามนโยบายของรัฐบาล และ รมว.ทส. หากมีการยกเลิกการเก็บเงินค่าบริการตามประกาศดังกล่าว ควรเร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างเร่งด่วน เพื่อสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับโครงการของกระทรวงฯ	<input type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) <input type="checkbox"/> ไม่สามารถดำเนินการได้ (เหตุผล)		สบอ.4 สุราษฎร์ธานี
เขต 17 14 ก.พ. 61 จ.พิษณุโลก		ระดับปฏิบัติ ให้ อส. โดย สบอ.11 (พิษณุโลก) ดำเนินการ ดังนี้ 2) การพัฒนาอุทยานแห่งชาติ ควรพัฒนาให้สอดคล้องตามแผนแม่บทการพัฒนาอุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงที่กำหนด โดยคำนึงถึงวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติในประเทศไทย คือ (1) เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (2) เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ และ (3) เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) 1. เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ 1.1 มีการออกตรวจลาดตระเวนพื้นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการอนุรักษ์และป้องกัน 1.2 มีการปลูกต้นไม้ร่วมกับชุมชนเพื่อฟื้นฟูสภาพป่า 1.3 มีการสร้างแหล่งน้ำให้กับสัตว์ป่า (ฝายกะทะน้ำ) 1.4 มีกิจกรรมสร้างแหล่งอาหารให้กับสัตว์ป่า (การทำโป่งเทียม) 2. เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ 2.1 มีการปรับปรุงซ่อมบ้านเพื่อให้บริหรนนักท่องเที่ยว	ทส 0921.5/2521 ลว. 30 เม.ย.61	สบอ.11 (พิษณุโลก)

เขตตรวจ/ ว.ต.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
			2.2 มีสะพานสลิงเพื่อชมทัศนียภาพบริเวณลำน้ำเข็ก 2.3 มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติ เพื่อชมพรรณไม้และสัตว์ป่า 2.4 มีเส้นทางปั่นจักรยานเพื่อชมธรรมชาติ 2.5 มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้และจัดกิจกรรมด้านนันทนาการสำหรับ ค่ายเยาวชน 2.6 มีการอบรมงานบ้านอุทยานแห่งชาติ 2.7 มีการจัดตั้งศูนย์บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาล 3. เพื่อการศึกษาค้นคว้า วิจัย 3.1 มีการศึกษาชนิดของผีเสื้อกลางวัน 3.2 มีการวิจัยความหลากหลายทางพันธุกรรมของชันโรงในพื้นที่ อุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวง ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สล.5 (วังแดง) ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สล.6 (บ้านมุง) ในพื้นที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ สล.7 (คลองตะเคียน) 3.3 มีการสำรวจติดตามจระเข้บ้านจื่อ 3.4 มีการสำรวจคุณภาพน้ำจืดในอุทยานแห่งชาติ 3.5 มีการสำรวจพันธุ์พืช และสัตว์ป่าในเส้นทางศึกษาธรรมชาติ		
		3) การออกแบบปรับปรุงสิ่งก่อสร้างควรพิจารณาให้ เหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพธรรมชาติของอุทยาน แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง และควรออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวก ให้แก่นักท่องเที่ยวผู้พิการด้วย	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการได้ (รายละเอียด) 1. มีห้องน้ำสำหรับผู้พิการ 2. มีถนนเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถเข็นผู้พิการ 2.1 ถนน ASPHALT CONCRETE ที่ทำการ 2.2 ถนน cape seal หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ สล.8 (หนองเม่นา) 2.3 มีสะพานสลิงเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่รถเข็นผู้	ทส 0921.5/2521 ลว. 30 เม.ย.61	สบอ.11 (พิษณุโลก)

เขตตรวจ/ ว.ด.ป./จังหวัด	ปัญหาอุปสรรค	ข้อสั่งการ	ผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ	เอกสาร หลักฐาน	หน่วยปฏิบัติ
			พิการ ได้ชมทัศนียภาพแหล่งท่องเที่ยวบริเวณลำน้ำเข็ก		

สรุป ข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ จากการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการกระทรวงฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ อส. จำนวน 3 ข้อ ดำเนินการได้ 2 ข้อ
ยังไม่ตอบ 1 ข้อ